

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 51 พร้อมแนบช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในช่วงระหว่างนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงของการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2551 ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก กบข.ทุกท่านที่ได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2551 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หรือเงินเดือน ณ วันสมัคร ซึ่งจะต้องตรงกับข้อมูลในส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งไว้ และในส่วนนี้สมาชิกต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

พร้อมกันนี้ กบข. ขอย้ำเตือนให้สมาชิก กบข.ทุกท่านนำใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2551 ในส่วนที่ 2 ที่แสดงรายการใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า กบข. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งสามารถนำไปแนบกับ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน และไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี

นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดบริการเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินฉบับทดแทนด้วยตัวเองผ่านบริการ GPF Web Service เพียงสมาชิกเข้าสู่เว็บไซต์ www.gpf.or.th และเลือกหัวข้อ GPF Web Service จากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านที่ได้รับจาก กบข.ล่าสุด หลังจากนั้นเลือกเมนู ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ซึ่งใบแจ้งยอดเงินที่ปรากฏใน GPF Web Service จะมีข้อมูลสำคัญเหมือนกับใบแจ้งยอดเงินฉบับที่ส่งไปส่วนราชการต้นสังกัดทุกประการ โดยสมาชิกสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดนี้ด้วยตนเองได้อีกด้วย และสามารถให้แนบเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน

หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th เจ้าหน้าที่ กบข. ทุกท่านยินดีให้บริการ

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th